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Sæl 

Meðfylgjandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er send skipulags- og samgönguráði til 
meðferðar. Í samræmi við breytt verklag við fundi borgarráðs er tillagan nú á forræði skipulags- og 
samgönguráðs og leggja skal hana fram á þeim vettvangi til afgreiðslu.
Ekki þarf að upplýsa borgarráð um frekari vinnslu málsins. 

Kveðja, 
Ólöf Magnúsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
olof.magnusdottir@reykjavik.is 
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Fyrirspurn frá Flokki fólksins vegna loforðs um bættar samgöngur. Nú eru nokkrir mánuðir 
liðnir síðan Korpuskóla var lokað. Lofað var bættum samgöngum fyrir börnin þegar þau 
gengju til skóla í nærliggjandi hverfi borgarinnar. Nú er skólahald að hefjast að nýju. Hver er 
staðan á framkvæmdum fyrir undirgöngum eða  öðrum úrræðum til öruggari samgangna fyrir 
börnin  í hverfinu á leið til skóla?


